
Áform um kvótasettningu grásleppu.

Það er löngu tímabært að breyta lögum um veiðistjórn á grásleppu og 
setja grásleppu í aflamark .

því fagna ég að nú eru komin drög að frumvarpi um kvótasetningu .

Og mér sýnis að ráðherra hafi loksins hlustað á sjónarmið þeirra sem 
stunda veiðarnar því

mikill meirihluti þeirra hefur kallað eftir beytingum .

Sem stuðli að meiri fyrirsjáanleika varðandi veiðarnar og að menn viti 
hvað má veiða mikið ekki

bara eitthverja daga sem undafarið hafa verið of fáir.

Og þar tók nú steinin endanlega úr á sÍðustu vertíð þegar einungis var 
leift að veiða í 25 daga .

Hafransóknarstofnun lagði til að heildaraflamagn á grásleppu yrði 6972 
kg en veidd voru 4439 kg

eða 63.67% af ráðgjöfinni. Voru því 2533 kg eða 36.33% af ráðgjöfini 
skilin eftir Í sjó.

Varð þetta til þess að það var ekki hægt að sinna nýjum mörkuðum sem 
var búið að leggja mikla vinnu

í að finna .

Við getum ekki reynt að hækka verð með skortsölu heldur verðum við að 
finna nýja markaði og sinna þeim

því ef varan er ekki til þá kaupa menn eitthvað annað.

Mér lýst mér vel á svæðaskiptingu aflaheimilda og vona að það verði til 
þess að þeir sem ætla að stunda

veiðarnar geti fengið til sín veiðiheimildir sem henta þeirra útgerð.
Og 2% reglan kemur í veg fyrir að

aflaheimildir safnis á fáar útgerðir .
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